

"HU SIFE TEAM"กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงการพัฒนาธุรกิจในระดับ ชุมชน (2007 SIFE Thailand National Competition League) สร้างชื่อเสียงทั้งระดับประเทศและนานาชาตินางสาวณัฐชล แก้วศรีวงศกร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี กล่าวไว้ว่า โครงการพัฒนาธุรกิจในระดับชุมชนนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาสนำความรู้ด้าน การบริหารธุรกิจ มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นของตนเองรวมทั้งนำภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการรายงาน นำเสนอผลงาน เป็นการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษอีกด้วย

สำหรับชุมชนที่ทาง กลุ่มใช้เป็นที่สถานในการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล นั่นคือ บ้านบุญคำ ตำบลทุ่งคำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยศึกษาธุรกิจของกลุ่มศิลปหัตถกรรม "ดอกไม้โบราณยงพรา" ซึ่งเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความน่าสนใจ และเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่

"จากการลงพื้นที่ดังกล่าวพบปัญหาสำคัญที่ใหธุรกิจของกลุ่มไม่ประสบความสำเร็จ นั่นคือ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปจำหน่าย ไม่มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งจึงนำตัวการตรวจสอบคุณภาพ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ไม่ควรละเลย" นางสาวณัฐชล กล่าวและว่า เมื่อเราดำเนินโครงการที่มีการลงพื้นที่เป็นประจำทุกปีด้วย โดย ทีมงานนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์กว่า 50 คน ส่งผลดีต่อกลุ่มหัตถกรรมอย่างเห็นได้ชัด นั่นคือชาวชุมชนมีกำลังใจเข้าร่วมกลุ่มเพิ่มขึ้น

ม.หาดใหญ่สร้างชื่อระดับชาติ คว้ารองแชมป์ 'SIFE'



จากเดิมมีเพียง 4 คนเรียน ต่อมาเพิ่มเป็น 18 คนเรียน

นางสาวณัฐชล กล่าวอีกว่า เราได้เข้าไปให้ข้อมูลการบริหารธุรกิจ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยมากขึ้น การขยายกลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น อาทิ กลุ่มโรงแรม ห้างร้าน ร้านดอกไม้ หรือร้านดอกไม้จำหน่าย ทำให้ตลาดกว้างออกไปกว่าเดิม รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นจนโครงการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้นประสบผลน่าพอใจเป็นอย่างมาก รายได้เพิ่มขึ้นกว่า 300 % เลยทีเดียว

"ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก เปิดโอกาสให้เราได้ช่วย เหลือชุมชนท้องถิ่นบ้านเราให้มีการพัฒนาคุณภาพด้าน การบริหารธุรกิจ ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทำให้เราได้เรียนรู้ภูมิปัญญา และ วัฒนธรรม เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาระดับชุมชนเป็นการเรียนรู้ที่เราได้จากนอก

ห้องเรียน" นางสาวณัฐชล กล่าว นางสาวปติศนา อินสัน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ กล่าวไว้ว่า การแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก รวมทั้งได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เรียนในห้องเรียนมาใช้งานจริง เมื่อก่อนมาจาเงินอายุเวลาลงชุด แต่เมื่อเรามีโอกาสได้อบรม ก็กล้าแสดงออกมากขึ้น นางสาวศุภดารณต์ แซ่กิ่ง นักศึกษาชั้นปีที่4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี กล่าวไว้ว่า จากการที่เรามีโอกาสได้แข่งขันนี้

ให้เราพบเจออุปสรรคมากมาย แต่เราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้มาได้ เราก็สามารถนำบทเรียนหรือข้อคิด ที่ได้จากการทำงานมาปรับใช้กับการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิต

นางสาวกัญญาณา แก้วใส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี กล่าวไว้ว่า สิ่งที่ได้จากการประกวดโครงการดังกล่าว คือ เราได้ทำงานเป็นทีม โดยทุกคนมีความสามารถต่างๆ กันไป แต่มาจุดจุดเด่นของแต่ละคนมาร่วมกันทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน มีการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ในทีมเป็นเรือที่มั่นคง

นางสาวจตุพร แก้วกัลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ กล่าวไว้ว่า จากการเข้าร่วมโครงการมีโอกาสดีอบรมและเรียนรู้แนวทางการบริหารธุรกิจ จากผู้บริหารระดับชาติ รวมไปถึงระดับสากล ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เรา ถือเป็นความโชคดีมากที่ได้เข้าร่วม อยากให้ทุกคนตระหนักว่า นักศึกษาในวันนี้อาจเป็นนักธุรกิจที่เก่งในอนาคตก็เป็นได้ ■